

## 4 Thái Bình

## THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 8/1, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về tình hình, kết quả, giải pháp thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (NTM) và kết quả công tác chuẩn bị triển khai dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành dự buổi làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, huy động sự vào cuộc của toàn dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xây dựng NTM. Đến hết năm 2017, Quỳnh Phụ có 28/36 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, năm 2018 có 3 xã Đông Hải, An Dục, Quỳnh Bảo đã hoàn thành các tiêu chí, được

### ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 8/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ dự.

Năm 2018, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. 100% cơ quan hành chính nhà nước đã sử dụng mạng văn phòng điện tử liên thông trong công việc. Hoạt động thông tin liên lạc được nâng cao, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, bảo đảm

### HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại hội nghị, 14 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác hội và phong trào thi đua năm 2018 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó

đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định đủ điều kiện đạt chuẩn NTM. 5 xã An Vinh, Quỳnh Xá, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Châu hoàn thành từ 13 - 17 tiêu chí, đã xây dựng kế hoạch chi tiết, khẩn trương thực hiện, hoàn tất các tiêu chí chưa đạt để được thẩm định và công nhận đạt chuẩn NTM trước tháng 9/2019. Huyện Quỳnh Phụ đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM, địa phương cần 176,462 tỷ đồng để hoàn thành 4 tiêu chí quy hoạch, giao thông, môi trường, văn hóa để về đích huyện NTM.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh, khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ có quy mô 194,36ha, được lập trên địa giới hành chính các xã An Thái, An Ninh, An Cầu. Khu cảng sông nội địa có diện tích khoảng 50ha, nằm phía ngoài đê hữu Hóa, chạy dọc khu công nghiệp có liên quan đến 25 hộ vùng chuyên đổi nuôi trồng thủy sản của các xã An Cầu, An Ninh. Đến thời điểm này, Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, tiến hành rà soát thực tế khu dân cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu nằm trong vùng dự án. Trung tâm Kỹ thuật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát số liệu theo sổ giao của các hộ trong vùng

### ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI...

(*Tiếp theo trang 1*)

thông suốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần đặc lực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh khá đầy đủ, kịp thời mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Các đơn vị xuất bản, in, phát hành tiếp tục thực hiện tốt việc sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật.

dự án. 2.385 thửa đất, liên quan đến 1.109 hộ gia đình, cá nhân, đã có 2.037 thửa được ký nhận, kiểm đếm giải phóng mặt bằng, còn lại 348 thửa chưa ký nhận.

Huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức công bố công khai quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện công tác trích lục trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Khu tái định cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu với diện tích 5,2ha với 132 thửa đất có đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tập trung tuyên truyền sâu rộng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, huy động tốt các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí; lãnh đạo các cấp cán tập trung chỉ đạo quyết liệt, thanh trọng, khẩn trương để các địa phương căn cứ hình thức tế để rà soát, nâng cấp các tiêu chí, phần đầu đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các xã được công nhận, với các xã chưa về đích cần tìm giải pháp cụ thể; địa phương cần thay đổi tư duy, hành động trong công tác huy động nguồn lực, cần tập trung tốt, lồng ghép các chương trình, mục tiêu, nguồn hỗ trợ của các cấp, khai thác, quản lý tốt các nguồn lực xã hội hóa, tài nguyên đất đai trong phát triển

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện chương trình xây dựng NTM, triển khai dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính

Năm 2019, toàn ngành sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền và các ấn phẩm xuất bản, truyền thông, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành Thông tin và Truyền thông đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: còn bị động trong việc đổi mới với các

quyển và nhân dân Quỳnh Phụ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm: xây dựng kế án cụ thể với các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nhận thức thống nhất, quyết tâm hành động cao trong cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM; xác định tư tưởng trọng tâm xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn dân, lấy người dân nông thôn làm chủ thể, tiến hành lâu dài, bền bỉ, không ngừng nghỉ, không phải làm bằng mọi giá mà làm bằng mọi cách để nông thôn thay đổi thực chất từ bên trong, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tập trung tuyên truyền sâu rộng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, huy động tốt các nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí; lãnh đạo các cấp cán tập trung chỉ đạo quyết liệt, thanh trọng, khẩn trương để các địa phương căn cứ hình thức tế để rà soát, nâng cấp các tiêu chí, phần đầu đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các xã được công nhận, với các xã chưa về đích cần tìm giải pháp cụ thể; địa phương cần thay đổi tư duy, hành động trong công tác huy động nguồn lực, cần tập trung tốt, lồng ghép các chương trình, mục tiêu, nguồn hỗ trợ của các cấp, khai thác, quản lý tốt các nguồn lực xã hội hóa, tài nguyên đất đai trong phát triển

thông tin lịch lạc, chưa theo kịp sự bùng nổ của CNTT... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung nội dung đánh giá đúng tình hình phát triển của tỉnh vào báo cáo tổng kết ngành, nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh mạng; có các dự đoán về cách mạng công nghiệp 4.0; chỉ đạo các cơ quan báo chí phát huy kỹ năng tuyên truyền và xử lý thông tin, tăng số lượng, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh tuyên truyền về tình để tạo niềm tin cho nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, 3 đột phá chiến lược về cải cách hành chính, thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh CNTT nhằm hình thành khu công nghiệp công

trên và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham mưu xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Chủ động, tích cực trong đàm an ninh trật tự... Thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng của hội viên, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, hội cấp

trên và tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham mưu xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Chủ động, tích cực trong đàm an ninh trật tự... Thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng của hội viên, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, hội cấp

thành viên tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, kế hoạch, chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể nâng cao chất lượng phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, đồng thuận với chủ trương của tỉnh trong thu hút

đặc biệt ở một số chuyên khoa, đa khoa nhằm thu hút bệnh nhân; từng bước nâng cao đời sống dân cư, viên chức, hướng tới tự chủ về tài chính. Sắp xếp đội ngũ cán bộ khoa, phòng phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, số trường; chú trọng phát triển các kỹ thuật mới; nâng cao chất lượng các hội đồng trong bệnh viện; tăng cường tuyến dụng và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tăng cường thông tin tuyên truyền; cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư phát triển bệnh viện...

**HÀ DUNG**

kinh tế và xây dựng NTM; tập trung chấn chỉnh hoạt động các khu, cụm công nghiệp, kiểm soát môi trường, đất đai, bảo đảm tốt an sinh xã hội và chế độ cho người lao động, hướng tới phát triển công nghiệp bền vững; phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư chuyển hướng từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mang tính bền vững; tập trung chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh tiến phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, chủ hướng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ cần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, sớm đưa địa phương trở thành huyện NTM, dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp sớm được triển khai và đi vào hoạt động.

**TRỊNH CƯỜNG**

nghe cao. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phát triển nguồn nhân lực CNTT, hướng dẫn các cơ quan bố trí cán bộ CNTT nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự, an ninh mạng. Nâng cao các loại hình dịch vụ viễn thông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các điểm dịch vụ internet công cộng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cơ quan truyền thông cần chú trọng nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai và thực hiện đúng Luật An ninh mạng, chủ động đổi mới với những thông tin xấu, độc trên mạng internet.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận giấy khen của Sở Thông tin và Truyền thông.

**ĐẶNG ANH**

Chí Minh. Trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh phải là lực lượng nòng cốt vận động gia đình, người thân, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và công tác tuyến chọn, gói công dân nhập ngũ năm 2019, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác huấn luyện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh làm nòng cốt, tích cực phối hợp tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua của các ngành, các đơn vị, khắc phục tình trạng hình thức, phong trào...

**HÀ ANH**

## Phát hiện 3 bệnh nhân dương tính với cúm A

Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, ngày 6/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông tin tiếp nhận và điều trị một số trường hợp bệnh nhân nghi cúm A.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã bố trí đoàn cán bộ giám sát dịch tễ học, đến Bệnh viện điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả có 3 bệnh nhân dương tính với cúm A đều trên địa bàn thành phố Thái Bình. Trung tâm Y tế dự phòng đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện các nội dung chủ động phòng, chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm chống dịch cúm lan ra diện rộng.

**HÀ ANH**

## Thành lập Chi hội Gas Thái Bình

Chi hội Gas Thái Bình vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chi hội Gas Thái Bình được thành lập nhằm xây dựng môi trường kinh doanh gas lành mạnh, bình đẳng, tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Chi hội là đơn vị đại diện hợp pháp cho tất cả các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh gas trên địa bàn; đồng thời, là cầu nối giữa thành viên với các cơ quan trong và ngoài nước, qua đó góp phần phát triển ngành gas Việt Nam nói chung, ngành gas Thái Bình nói riêng.

**NGUYỄN TÙNG**

*Thứ tư, ngày 9 tháng 1 năm 2019*

## NGÀY 11/2/2019, PHÁT ĐỘNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Toàn tỉnh lấy ngày 11/2/2019 (ngày mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) là ngày tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019. Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tết trồng cây cho phù hợp; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả phong trào trồng cây đầu xuân 2019. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về mục đích, ý nghĩa tết trồng cây; lựa chọn địa điểm, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động tết trồng cây của địa phương, ban hành giấy mời để mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành về dự buổi lễ và tham gia trồng cây cùng nhân dân; tổ chức thực hiện lễ phát động tết trồng cây của địa phương; theo dõi, đôn đốc phong trào trồng cây vụ xuân của các cơ sở trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tốt phong trào tết trồng cây ở những nơi công cộng, ven đường, xung quanh trường học, cơ quan, công sở; huy động mọi tầng lớp nhân dân, các cụ phụ lão, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, thanh niên, học sinh, con em xa quê về quê hương nghỉ tết tham gia tết trồng cây một cách thiết thực, hiệu quả; kết thúc lễ phát động tết trồng cây và phong trào trồng cây vụ xuân gửi báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch để các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh dự lễ phát động và tham gia trồng cây tại các địa phương; hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho các địa phương, bảo đảm cây trồng có tỷ lệ sống cao; chỉ đạo các đơn vị sản xuất cây giống trong tỉnh chuẩn bị đủ cây giống bảo đảm chất lượng phục vụ tết trồng cây xuân Kỷ Hợi năm 2019; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch trồng cây của các huyện, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của tết trồng cây; phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tích cực và có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phê phán những địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt, làm chiếu lệ, phò trương, lãng phí, hiệu quả thấp.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia thiết thực, hiệu quả.

## KHỞI THI ĐUA...

(*Tiếp theo trang 1*)

Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019, khởi thi đua các sở, ngành tổng hợp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt xuất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Tại hội nghị, khởi thi đua các sở, ngành tổng hợp đã tổ chức khởi xết thi đua năm 2018 và bầu trưởng khởi, phó trưởng khởi thi đua năm 2019; đồng thời, tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

## VŨ THƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

tham gia xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư xây dựng chương trình phối hợp hành động với 5 nội dung, trọng tâm là vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Vũ Thư đã trao bằng khen, giấy khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018.

## HỘI BẢO TRỢ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Năm 2019, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách đối với người khuyết tật và trẻ mồ côi; tập trung thực hiện hoạt động bảo trợ, phần đầu vận động quỹ hội đạt 4 - 5 tỷ đồng và trao tặng quà cho trên 12.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, trong đó chú trọng huy động nguồn lực trao tặng quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...

Nhân dịp này, lương y Đào Viết Thoàn được nhận bằng khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi năm 2018.

### ỦY BAN MTTQ XÃ VŨ CHÍNH

### Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 8/1, Ủy ban MTTQ xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban MTTQ xã Vũ Chính đã tích cực đổi mới, đa dạng hóa hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam và địa phương phát động, trong đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã có hàng trăm hộ dân hiến trên 8,5ha đất nông nghiệp, gần 1.000m² đất thổ cư để nhân hóa trên 6km đường trục xã, cứng hóa 12km đường trục thôn, nội đồng, ngõ xóm, tăng số tiền nhân dân đóng góp trên 24 tỷ đồng. Năm 2015, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều thôn đạt thôn văn hóa 3 - 5 năm liên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội...

Đại hội đã hiệp thương cử ra 38 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**MINH NGUYỄN**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG